

Số: /CV- GDĐT  
V/v triển khai công tác xóa quảng cáo  
rao vặt trái qui định

Thủy Nguyên, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Thực hiện Công văn số 1182/SGDDĐT-VP ngày 24/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác xóa quảng cáo rao vặt trái qui định, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2024 và kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng ( 13/5/1955 - 13/5/2024). Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đẩy mạnh công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trong trường học tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đến hoạt động thông tin quảng cáo và các qui định về xử phạt đối với các hành vi quảng cáo, rao vặt trái qui định.

2. Trong dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2024 và kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng ( 13/5/1955 - 13/5/2024) các trường chủ động xây dựng Kế hoạch, triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác xóa quảng cáo rao vặt trái qui định, giữ gìn cảnh quan trường học sạch, đẹp, văn minh như: tổ chức ra quân dọn vệ sinh, bóc, xóa quảng cáo rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện bên trong nhà trường và khu vực bên ngoài gần trường học; nghiên cứu thực hiện, nhân rộng các mô hình, công trình phân việc như; Bức tường xanh thanh thiếu niên, vẽ tranh cổ động, treo pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền và các giải pháp linh hoạt, phù hợp khác nhằm phòng, chống các vi phạm về quảng cáo.

3. Các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở phối hợp với các tổ chức đoàn thể các cấp tại địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, công tác xóa quảng cáo rao vặt trái qui định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở nghiêm túc triển khai các nội dung trên. Báo cáo kết quả về phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo cho đ/c Nguyễn Như Đạt trước **ngày 15/05/2024** qua email: [nguyennhudat@thuynguyen.edu.vn](mailto:nguyennhudat@thuynguyen.edu.vn) để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Văn Năng**